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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2567 

วันพฤหัสบดทีี ่8 เดือนกมุภาพันธ พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมอาคารสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  อําเภอเมืองบุรรีัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

********************************* 

รายช่ือผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี   ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นาย เจือ ชอบใจ ประธานสภา  เจือ  ชอบใจ 

2 นาง สมจิต ทินนะรัมย รองประธานสภา สมจิต ทินนะรัมย 

3 นาง แกว รินณะรา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 แกว รินณะรา 

4 นาย บุญเชิด กึงรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 บุญเชิด กึงรัมย 

5 นาย จักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 จักรพันธ จะชานรัมย 

6 นาย บุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 บุญเกิด เมืองสันเทียะ 

7 น.ส. ถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 ถวิล จะริบรัมย 

8 นาย เสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 เสมือน จะริบรัมย 

9 นาย เจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 เจริญสุข ชาวสวน 

10 นาย ชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 ชุมพล ลายพยัคฆ 

11 นาย สมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11 สมพาน เลือกรัมย 

12 น.ส. ณริศรา ปญญา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12 ณริศรา ปญญา 

13 นาย ทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13 ทรงยศ ตาแสง 

14 นาย สรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14 สรวิช นิสสัยดี 

15 นาย ธงพล จากรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15 ธงพล จากรัมย 

16 นาง ปยะดา ธณเตชทัต เลขานุการสภา ปยะดา ธณเตชทัต 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
ลําดับ

ที ่
  ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นาย ธนวัฒน จากธนรัมย นายก อบต.บัวทอง ธนวัฒน จากธนรัมย 

2 นาย ปยะ เจียรัมย รองนายก อบต. ปยะ เจียรัมย 

3 นาย ประจวบ ชอบใจ รองนายก อบต. ประจวบ ชอบใจ 
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ลําดับ
ที ่

 ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

4 นาย สุธ ี ใหญเลิศ เลขานุการนายก อบต. สุธ ี ใหญเลิศ 

5 นาย สุวัฒน จิตตวิวัฒนา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล สุวัฒน จิตตวิวัฒนา 

6 นางสาว กนกอร โสภณ หัวหนาสํานักปลัด (เจาหนาที่สภา) กนกอร โสภณ 

7 นางสาว ปรียานุช พัฒนชัย 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ
(เจาหนาที่สภา) 

ปรียานุช พัฒนชัย 

8 นาย ถวิล นันทะพันธ นายชางโยธาชํานาญงาน ถวิล นันทะพันธ 
9 นางสาว ราณ ี ชางประดิษฐ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ราณ ี ชางประดิษฐ 
10 นางสาว จันทิมา ปลื้มกมล ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ปลื้มกมล 
11 นางสาว อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข    อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

12 นาง บุษราภรณ เจิงรัมย พนักงานจางท่ัวไป บุษราภรณ เจิงรัมย 

ประชาชนผูเขารวมรับฟง 
1. นายชอย จากรัมย   หมูที่ 3 ตําบลบัวทอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภา – เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน การ
ประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖7 บัดนี้ 
ครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาไดเปดการประชุม และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป 

ประธานจุด ธปู เทียนบูชาพระรตันตรัยเรียบรอยแลว ไดเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานสภา - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา   

ประธานสภา - ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4    
  ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 
 - ตามที่งานสภาไดสงเอกสารการประชุมสภาฯ ใหทานได ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น 
 - มีทานใดจะแกไขขอความใดในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม 
 - (ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น) ขอมติรับรองรายงานการประชุมองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง    

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 

ที่ประชุม - ไมมีผูใดคัดคานหรือขอแกไขขอความใด มีมติรับรองรายงานการประชุม จํานวน 13 เสียง    
งดออกเสียง 2 เสียง  
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ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา - 3.1 ญัตติการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ ประจําป  
พ.ศ. 2567  

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป การกําหนด
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2567 
สามารถกําหนดจํานวนสมัยประชุม ได 2 - 4 สมัย สมัยละไมเกิน 15 วันและใหกําหนด
วันเริ่มประชุมในแตละสมัย 

 - ใหที่ประชุมไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. 2567 

นางสาวถวิล จะริบรัมย - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7 ขอเสนอใหกําหนด 

สมาชิกสภา หมูท่ี 7  สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2567  
  จํานวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน ดังนี้  
  สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ 2567  
  สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567 
 สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567 เริ่มวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2567 

สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 เริ่มวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2567 
ประธานสภา - มีทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 

- (เมื่อไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น) ขอมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2567 จํานวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน ดังนี้ 
สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ 2567 
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567 

 สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567 เริ่มวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2567 
สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 เริ่มวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2567 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ  
ประจําป พ.ศ. 2567 จํานวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน ดังนี้ 
สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ 2567  
สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567 
สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2567 เริ่มวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2567 
สมัยท่ี 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 เริ่มวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2567 
จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
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ประธานสภา - 3.2 ญัตติการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก
ของปพุทธศักราช 2568  

- ใหที่ประชุมไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยแรก ของปพุทธศักราช 2568 

นางสาวถวิล จะริบรัมย - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7 ขอเสนอกําหนดสมัย
สมาชิกสภา หมูท่ี 7  ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2568 ใน 
  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาประชุม จํานวน 15 วัน เริ่มวันที่ 11 - 25  
  กุมภาพันธ 2568 

ประธานสภา  - มีทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
- (ไมมีผูใดเสนอเปนอยางอ่ืน) ขอมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบัวทอง สมัยแรก ของป พ.ศ. 2568 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2568 โดย
กําหนดใหมีระยะเวลาประชุม จํานวน 15 วัน  เริ่มวันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ 2568 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยแรก ของป พ.ศ. 2568 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2568 โดยกําหนดใหมี
ระยะเวลาประชุม จํานวน 15 วัน  เริ่มวันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ 2568 จํานวน   
13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภา - 3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

- เชิญนายก อบต.แถลงญัตต ิ

นายก อบต. - เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  มีความประสงคโอนงบประมาณรายจาย

เฉพาะการกิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการบริหารจัดการระบบ
ประปาขององคการบริหารสวนตําบลบัวทองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายกิจการเฉพาะการประปา ประจําปงบประมาณ 2567 

ดังนี้ 
1. โอนลด (-) จํานวน 1  รายการ  เปนเงิน 69,250.- บาท จาก  (-) กิจการงบเฉพาะ
การประปา งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 313,775.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
244,525.-บาท เหตุผลการโอน  สามารถโอนไดเนือ่งจากมีงบประมาณเพียงพอ 
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นายก อบต.  -  2. โอนเพิ่มเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 69,250.- บาท 
(+) งบดําเนินการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร งบประมาณคงเหลือกอนโอน        
0 บาท โอนเพ่ิม 69,250.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 69,250.-บาท  
เหตุผลการโอน เพื่อใหมีระบบประปาใชอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รายละเอียด 

(1) เครื่องสูบน้ําแบบปมซัมเมอร ขนาด 4 นิ้ว 1.5 แรง  จํานวน  2 เครื่อง 
- มอเตอร 4 นิ้ว 1.5 แรงมา 220 โวลต พรอมสายไฟไมนอยกวา 48 นิ้ว 

 - มีสวิทซคอนโทรล มีอะไหล ปริมาณน้ําไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที อัตราสงสูง                                             
ไมนอยกวา 56 เมตร 

- อุปกรณประกอบครบชุด พรอมที่จะใชงานได 
 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เกณฑราคาตั้ง

งบประมาณตามราคาตลาด 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566- 2570 และแกไขเปลี่ยนแปลงถึง              

ปจจุบันหนา 123 ลําดับที่ 3 ) 
(2) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอรไฟฟา) สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 

- ปมน้ํา 2HP 2 สาย MITSU WCM-1505T  จํานวน  1  เครื่อง 
- ปมน้ํา 2HP 3 สาย MITSU WCM-1505S  จํานวน  1  เครื่อง 
- อุปกรณประกอบครบชุด พรอมที่จะใชงานได 

     - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เกณฑราคาตั้ง                                        
งบประมาณตามราคาตลาด 
( ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และแกไขเปลี่ยนแปลงถึง                                     
ปจจุบันหนา 123 ลําดับที่ 2 ) 

เหตุผล 
 เพื่อใหการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบัวทองเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพจึงจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
กิจการเฉพาะการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2563  

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น และขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
งบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

ดังนั้น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
ประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567  
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นายก อบต. -  เรียนประธานสภา ขอมอบหมายใหนายชางโยธาไดชี้แจงรายละเอียดและความจําเปนของ 
   ญัตติดังกลาวนี้ 

นายถวิล นันทะพันธ -  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน ดวย         

นายชางโยธาชํานาญงาน  คาดวาสถานการณภัยแลงปนี้จะรุนแรงขึ้น งานกิจการประปาจึงตรวจสอบรายการวัสดุ 
อุปกรณเพื่อรองรับการใหบริการประชาชนในพื้นที่แลว เห็นวามีความจําเปนตองเตรียม
ความพรอมในการรองรับสถานการณภัยแลง 

ประธานสภา  –  ใหทีป่ระชุมไดอภิปราย กอนลงมติอนุมัต ิ
- (ที่ประชุมไมมีผูใดอภิปราย) ขอมติอนุมัตโิอนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ประชุม -  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 13 เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภา -  3.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนเงินตั้งรายการใหม ในหมวดที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

- เชิญนายก อบต.แถลงญัตต ิ

นายก อบต. -  เรียน  ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
    ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  มีความประสงคโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2567 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงจําเปนตองโอนและตั้ง
จายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2567 ขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวทอง และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนและตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ2567  ดังนี้ 
 1. เห็นควรโอนลด จํานวน  2  รายการ  เปนเงินทั้งสิ้น  79,400.-บาท 
    1.1 (-) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 
125,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 65,000.-บาท โอนลด 35,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,000.-บาท  เหตุผลการโอน  สามารถโอนไดเนื่องจากมี
งบประมาณเพียงพอ 

 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามญั สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2567 หนา 7 

นายก อบต. -  1.2 (-) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง หมวดคาคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภท คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตั้งไว 55,100.- บาท 
งบประมาณกอนโอน 55,100.-บาท  โอนลด 44,400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
10,700.-บาท เหตุผลการโอน สามารถโอนไดเนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ 

  2. เห็นควรโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
    โอนเพิ่มเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น  79,400.-

บาท (+) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จาก
หนองทะลอก –  คลองราช)   หมูที่ 11 บานรวมโชค  เปนเงิน 79,400.-บาท 

  รายละเอียด   - กวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมนอยกวา 420 ตารางเมตร 

  เหตุผล 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน จึงขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งเปนรายการใหม ใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2567 
ระเบียบ/กฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
 ดังนั้น  จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองใหโอนไปตั้ง
เปนรายการใหมได 
(มอบหมายใหนายชางโยธาไดชี้แจงความจําเปนเพิ่มเติม) 

นายถวิล นันทะพันธ  - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นายชางโยธาชํานาญงาน  โครงการกอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุก (จากหนองทะลอก –  คลองราช) หมูที่ 11        
   บานรวมโชค สภาพพื้นที่ปจจุบันเปนทางตัน และมีประชาชนสวนหนึ่งในพื้นที่ไปปลูกสรางที่

อยูอาศัย มีความลําบากในการเดินทาง จึงมีความจําเปนในการกอสรางถนนสายทางดังกลาว 

ประธานสภา   -  ใหที่ประชุมไดอภิปรายกอนลงมติ  

นายสมพาน เลือกรัมย - เรียนประธานสภา กระผมนายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11 ถนนสายนี้มีสภาพ
สมาชิกสภา หมูท่ี 11   เปนพื้นที่ปา รกราง แตมีชาวบานรวมโชคไปอยูอาศัย จึงขอใหดําเนินการกอสรางถนนเพ่ือ 
    การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 
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นายก อบต. - ถนนสายดังกลาว ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นเรียบรอยแลว ประกอบกับชาวบานรอง
ขอเนื่องจากเดินทางเขาออกลําบาก และยินดีอุทิศที่ดินเพื่อใหเปนทางสาธารณะ  ไดผาน
กระบวนการประชุมประชาคมหมูบานมาแลว แตไมไดบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2567 คณะผูบริหารตรวจสอบพ้ืนที่แลวเห็นวามีความยากลําบากจริง จึง
พิจารณาตัดทอนงบประมาณจากโครงการในขอบัญญัติงบประมาณของบานรวมโชคเพื่อมา
แกไขปญหาของประชาชนกลุมนี้กอน 

ประธานสภา -  เมื่อไมมีผูใดอภิปรายอีก ขอมติอนุมัตโิอนเงินงบประมาณเพื่อโอนเงินตั้งรายการใหม ในหมวด
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ที่ประชุม -  มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนเงินตั้งรายการใหม ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 

นางสาวกนกอร  โสภณ  – 4.1 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น     
หัวหนาสํานักปลัด   พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับแกไข ครั้งที่ 2/2567 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570 ฉบับแกไขครั้งที่ 2/2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3   
พ.ศ.2561 โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน แลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
3 พ.ศ.2561  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแกไขครั้งที่ 
2/2567 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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นางสาวกนกอร  โสภณ  - 
หัวหนาสํานักปลัด 
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นางสาวกนกอร โสภณ 
หัวหนาสํานักปลัด 
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นางสาวกนกอร โสภณ 
หัวหนาสํานักปลัด 

 

 - 4.2 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 
พ.ศ. 2570 ฉบับแกไข ครั้งที่ 3/2567 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
ฉบับแกไขครั้งที่ 3/2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารทองถ่ิน แลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จึง
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแกไขครั้งที่ 3/2567 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาตอไป ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามญั สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2567 หนา 12 

นางสาวกนกอร โสภณ 
หัวหนาสํานักปลัด 
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นางปยะดา ธณเตชทัต  – 4.3 การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ตามที่เจาหนาที ่
ปลัด อบต.  ไดใหเอกสารที่จะปรากฏแผนงานโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2567 ของแตละ

หมูบาน ขอใหทานสมาชิกสภาทุกทาน ตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน โครงการ หาก
ทานพิจารณาทบทวนแลวเห็นวา มีแผนงาน โครงการใด ที่จําเปนเรงดวน หรือตองการ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ใหทานจัดสงรายละเอียดโครงการคราวๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ 
2567 เพื่อใหบุคลากรสังกัดกองชาง ออกสํารวจพื้นที่ในชวงเดือนมีนาคม 2567 
พรอมกับบุคลากรสังกัดสํานักปลัดดําเนินการใหมีการประชุมประชาคมหมูบาน          
ที่ประชุมประชาคมจัดลําดับโครงการที่จําเปน เรงดวน เพื่อเขาสูกระบวนการจัดทําราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2568 ตอไป ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหาดานพื้นที่กอสราง ขอความอนุเคราะหสมาชิกสภาทุกทานไดตรวจสอบ
พื้นที่กอสรางใหถูกตองชัดเจน 

ประธานสภา  -    มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 

นายชุมพล  ลายพยัคฆ -  เรียนประธานสภา กระผมนายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10 ขอเพิ่มเติม 
สมาชิกสภา หมูท่ี 10  โครงการถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทางบานนายทองสุข ขนาดความกวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร เนื่องจากสัญจรลําบากมาก โดยเฉพาะชวงฤดูฝน และเปนโครงการที่
ผานการประชุมประชาคมเรียบรอยแลว 

- อยากใหตําบลบัวทอง มีบุคลากรที่มีความรูดานการเกษตร คอยใหคําปรึกษาปญหา โรค
ระบาดในพืช ในสัตว  

- เมื่อจัดการประชุมสภา ขอใหเจาหนาที่หรือตัวแทนแตละกอง สํานัก มาเขารวมประชุม
ดวยทุกครั้ง จะไดทําความรูจักกันดวย 

นายเสมือน จะริบรัมย  –  เรียนประธานสภา กระผมนายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8 ขอใหพิจารณา
สมาชิกสภา หมูท่ี 8  ดําเนินโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น โครงการกอสรางถนน สายทางบานนางจอม  
  ชํารุดเสียหายมาก  

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6 ผมเคยเสนอ  
สมาชิกสภา หมูท่ี 6 ขอใหใชงบกลาง กรณีฉุกเฉินมาเพื่อดําเนินโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําลงสูพื้นที่

การเกษตรของชาวบาน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน และแกไขปญหาน้ําเนา
เสีย ฝากใหคณะผูบริหารพิจารณางบประมาณดวย 

- ฝากถึงสมาชิกสภาทุกทานที่จะเดินทางไปอบรม ใหทานบันทึกรายละเอียดทุกอยางที่
ทานไดรับฟงคําบรรยาย หรือเขาไปเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อทานเดินทางกลับมาและอาน
บันทึกที่ทานจดจะเกิดประโยชนกับทุกทานเปนอยางมาก สวนตัวผมไมไดเดินทางไปดวย 

นายทรงยศ ตาแสง -   เรียนประธานสภา กระผมนายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13 แจงใหเจาหนาที่
สมาชิกสภา หมูท่ี 13  เก็บขนขยะอันตรายในหมูบานดวย 
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นายสรวิช นิสสัยด ี -  เรียนประธานสภา กระผมนายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14 ขอขอบคุณคณะ
สมาชิกสภา หมูที่ 14  ผูบริหาร ผูอํานวยการกอง ที่รวมงานเทศมหาชาติ ณ วัดปาบานตะเคียน  

-  ขอเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนสายทางดานขางโรงเรียนบานตะเคียน โดยยกระดับ
ความสูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 120 เมตร 

 -  ขอเสนอแนะเพื่อเปนการปรับปรุงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในครั้งตอๆไปให
  ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลยบอล และฟุตบอล ยังไมเด็ดขาด ไมเทาทันผูเลน
เทาที่ควร 

2) กอนการแขงขัน 1 สัปดาห ผูจัดการแขงขัน ผูที่เกี่ยวของ และเชิญผูเชี่ยวชาญดาน
กีฬาอยางทานประธานสภามารวมประชุมหารือ ใหเกิดความชัดเจนกอนที่จะ
กําหนดเวลาในสูจิบัตรการแขงขัน ตองเผื่อระยะเวลาในการเขา ออกสนามของ
นักกีฬา ซึ่งปนี้เกิดปญหาการแขงขันลาชา เวลาลวงเลยไปจนค่ํา 

3) การจัดการขยะพบวามีขยะจํานวนมากอยูภายในพื้นที่ปาสาธารณะ  

นางสาวณริศรา ปญญา -  เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอขอบคุณคณะ 
สมาชิกสภา หมูท่ี 12   ผูบริหารที่แกไขปญหาตางๆภายในบานหนองมะคา ตอนนี้ประสบปญหาปริมาณน้ําใน 
  การผลิตน้ําประปาไมเพียงพอ ขอใหวางแผนเพื่อแกไขกอนจะเขาสูฤดูฝน 

นายเจริญสุข ชาวสวน -  เรียนประธานสภา กระผมนายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่ 9 ขอเสนอให  
สมาชิกสภา หมูท่ี 9   ปรับปรุงแกไขเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา ปนี้การแขงขันฟุตบอลบานหนองเพชร ลง 
  สนามแขงขันลาชาเกินไป และขอเสนอใหเพิ่มชนิดกีฬาที่จัดการแขงขันใหหลากหลายขึ้น 

นางแกว รินณะรา -  เรียนประธานสภา ดิฉันนางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 ขอเสนอโครงการ  
สมาชิกสภา หมูท่ี 2   ปรับปรุงระบบนิเวศนบริเวณรอบสระหนองไผ เนื่องจากปจจุบันพบปญหาขยะเยอะมาก  

โดยเฉพาะหลังการจัดการงานวันลอยกระทง ปลาในสระตายเปนจํานวนมาก ให
เจาหนาที่เขมงวดกับผูที่เผาขยะ และปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา 

นางสมจิต ทินนะรัมย -  เรียนประธานสภา ดิฉันนางสมจิต ทินนะรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 4 ประชาสัมพันธ     
รองประธานสภา  เกี่ยวกับการประชุมใหญของสมาชิกชมรมฌาปนกิจสงเคราะหตําบลบัวทอง ในวันที่ 9  

กุมภาพันธ 2567 ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรก และจะมีการเลือกนายกสมาคม และ
ตัวแทนผูสูงอายุแตละหมูบาน 

ประธานสภา  -  เชิญนายชางโยธา ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการขอบานเลขที่ ในกรณีที่ปลูกสรางที่อยูอาศัยใน 
  พื้นที่การเกษตร จะตองดําเนินการอยางไร ขอใชน้ําประปา ขอใชไฟฟา ไดหรือไม 

นายถวิล นันทะพันธ -  กรณีการขออนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย ตองมายื่นขออนุญาตกับองคการบริหารสวน   
นายชางโยธาชํานาญงาน  ตําบลบัวทอง โดยจะแบงการพิจารณาออกเปน 2 กรณีคือ  

1) การขออนุญาตสิ่งปลูกสรางที่กอสรางกอนป พ.ศ.2560 จะตองมีเอกสารรับรองจาก
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง แลวนําไปยื่นที่วาการอําเภอ 
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นายถวิล นันทะพันธ - 2) กรณีการกอสรางที่อยูอาศัย หลังป พ.ศ.2560 ตองดําเนินการตามกฎหมายควบคุม
นายชางโยธาชํานาญงาน  อาคาร แนะนําใหติดตอสอบถามเจาหนาที่ อบต.บัวทองกอน  

ที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนพื้นที่การเกษตรก็สามารถยื่นคําขออนุญาตกอสราง ขอใช
ไฟฟา ขอใชน้ําประปาได 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา ขออนุญาตใหนายณัฐวุฒิ แทงทองหลาง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
  อําเภอเมืองบุรีรัมย ไดชี้แจงโครงการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย  

นายณัฐวุฒิ แทงทองหลาง   - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ขออนุญาตทุกทาน 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   ในการเสนอโครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชน 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  บุรี รัมย  เปนหนวยงานในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการ จึ ง
ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนชาวตําบลบัวทองเขารวมอบรมในรุนที่ 1 กลุมเปาหมาย
จํานวน 40 คน ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2567 

ประธานสภา - หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา ขอเชิญทุกทานไปดูระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ติดตั้งและเริ่มใชในกระบวนการผลิตน้ําประปาบานสวายสอ หมูที่ 1 
เรียบรอยแลว 

 - เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.35 น. 

 

 

(ลงช่ือ)     ปรียานุช  พัฒนชัย     ผูบันทึกการประชุม 

           (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 
                เจาหนาที่งานสภา 

 

(ลงช่ือ      ปยะดา  ธณเตชทัต    ผูจัดทํารายงานการประชุม 
            (นางปยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 


